



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ 065/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งประเมินผลตามหลักสูตรเครื่องหมายวิชาพิเศษ จึงกำหนดจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษแก่ผู้ผ่านการประเมินผล ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 13.05 – 14.00 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 14.00 – 14.55 น. ณ ลานอเนกประสงค์ 1 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการอำนวยการ

นางกรรณิกา	ศรีสัตย์รสนา	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายอำมาตย์	นิรันดรกุล	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นายจเด็จ	อาศนะ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นางชวีพร	นาเลาะห์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นายอนันต์	เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ - อำนวยความสะดวก ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

#### 2. คณะกรรมการดำเนินงาน

นายอนันต์	เดชโยธิน	ประธานกรรมการ
นายศุภชัย	กองเกิด	รองประธานกรรมการ
นายทวีศักดิ์	พละศักดิ์	รองประธานกรรมการ
นายสนั่น	หมื่นแก้ว	กรรมการ
นางยุพิน	ศรีมันตะ	กรรมการ
นายพรต	ภูแย้มไสย์	กรรมการ
นางสาวกาญจนา	ห่มสิงห์	กรรมการ
นางสาวฉวีวรรณ	ศรีจันโคตร	กรรมการ
นางอมรพรรณ	สีบสุนทร	กรรมการ
นางสาวรัชณี	ภูหลงเพี้ย	กรรมการ
นายสุนทร	สมบัติธีระ	กรรมการ
นายทรงศิลป์	อินกคั้ง	กรรมการ
นางยุพิน	ภูคำแสน	กรรมการ
นางวัชรีย์	เหลือองกระโทก	กรรมการ
นางมธุรส	คำสะอาด	กรรมการ
นางสาวทัศนพร	คนคิด	กรรมการ
นางสาวจริยาพร	สงิมทอง	กรรมการและเลขานุการ
นายบุญชวน	ดาทุมมา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิตติพันธ์	เหล่าสุวรรณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ - กำหนดการจัดพิธีตามระเบียบปฏิบัติ

- เชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
- จัดเตรียมเครื่องหมายวิชาพิเศษ
- จัดเตรียมลูกเสือกองพิเศษสำหรับทำหน้าที่ในพิธี

### 3. คณะกรรมการควบคุมนักเรียน

ลูกเสือ ม.1	นางยุพิน	ศรีมันตะ	ผู้กำกับกอง 1
	นายเอกชัย	ศรีสุภาพ	รองผู้กำกับกอง 1
	นางอัมพร	จริยพันธุ์	รองผู้กำกับกอง 1
	นายอำนาจ	พรหมใจรักษ์	รองผู้กำกับกอง 1
	นายพิทักษ์	ประสิทธิ์นอก	ผู้กำกับกอง 2
	นายนฤพล	เม่นไธสง	รองผู้กำกับกอง 2
	นายสุติพงษ์	อมูลราช	รองผู้กำกับกอง 2
	นายอภิสิทธิ์	บึงไสย	รองผู้กำกับกอง 2
	นายประสิทธิ์	เพ็งสุข	ผู้กำกับกอง 3
	นายพงษ์พันธ์	ศรีมันตะ	รองผู้กำกับกอง 3
	นายสุลักษณ์	มูลจันทร์	รองผู้กำกับกอง 3
	นางมธุรส	คำสะอาด	ผู้กำกับกอง 3
	นายสุพล	พรหมกุล	ผู้กำกับกอง 4
	นางสุธาสินี	ถิอาสนา	รองผู้กำกับกอง 4
	นายวิชัย	สายเมฆ	รองผู้กำกับกอง 4
เนตรนารี ม.1	นายพรต	ภูแย้มไสย	ผู้กำกับกอง 1
	นางสาวบรรจง	มุกดา	รองผู้กำกับกอง 1
	นางบุญประกอบ	งามยิ่ง	รองผู้กำกับกอง 1
	นางสาวพรทิพย์	ศรีตระกลู	รองผู้กำกับกอง 1
	นายคณิต	ไวท์ยางกูร	รองผู้กำกับกอง 1
	นายสุขุมลย์ชาติ	วาทวิจารณ์	ผู้กำกับกอง 2
	นายณัฐวุฒิ	รัตนภิรมย์	รองผู้กำกับกอง 2
	นางสาวเพียรจิตร	ปัญญาจี้	รองผู้กำกับกอง 2
	นางบุญวิภา	เชื้อสวาทิ	รองผู้กำกับกอง 2
	นางสิริบุรณ	อินทรมณี	รองผู้กำกับกอง 2
	นางสาวอังคนางค์	อยู่บัว	ผู้กำกับกอง 3
	นางสาวอรรณวรรณ	สำเภาทอง	รองผู้กำกับกอง 3
	นางนงลักษณ์	สหัสรังษิวิทยา	รองผู้กำกับกอง 3
	นางสาวก่องแก้ว	ตติยภัค	รองผู้กำกับกอง 3
	ยุวกาชาด ม.1	นางสาวกาญจนา	ห่มสิงห์
นางนันทยา		พรหมกุล	หัวหน้าหน่วยสีที่ 1
นางสุปรียา		ธรรการ	หัวหน้าหน่วยสีที่ 1
นางจันทนา		นิลรัตน์กุล	หัวหน้าหน่วยสีที่ 1
นางพรสวรรค์		ควรรณสุ	หัวหน้าหน่วยสีที่ 1
นางพิริยา		พันธ์สวัสดิ์	หัวหน้าหน่วยสีที่ 2
นางจิราภรณ์	ปิยะสิงห์	หัวหน้าหน่วยสีที่ 2	

